



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 865 Ngày: 5 tháng 2 năm 2012

Duyên Lành

*Duyên lành tận độ người tâm huyết
Thực hiện công phu pháp pháp yên
Chuyển hóa thâm sâu tự sáng hiền
Cảm minh Trời Phật trí tâm hiền*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 18/04/2001 đến 24/04/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Duyên lành đến thì phải làm sao?*
- 2) *Điện quang bao trùm bằng cách nào?*
- 3) *Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có tác dụng gì?*
- 4) *Dứt khoát là gì?*
- 5) *Muốn được minh tâm thì phải làm sao?*
- 6) *Nguyên khí do đâu mà có?*
- 7) *Thương tình cứu độ lại sấm si tại sao?*

<p>1) Amphion Les Bains, 18-04-2002 8: 20 AM <i>Hỏi: Duyên lành đến thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên lành đến thì phải học hỏi thêm Kệ: <i>Duyên lành đến thì phải hành thêm Tự hỏi chính mình tăng kỷ niệm Tâm giác trí minh tâm đạt thức Trì tâm tu luyện chuyển đêm đêm</i></p>	<p>2) Amphion Les Bains, 19-04-2002 9: 50 AM <i>Hỏi: Điển quang bao trùm bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa điển quang bao trùm bằng sự hướng tâm của hành giả Kệ: <i>Thanh quang quán chuyển khắp nơi nơi Dũng chí hành thông hướng hợp thời Trí tuệ khai thông qui một mối Quán thông chuyển thức tiến từ hồi</i></p>
<p>3) Amphion Les Bains, 20-04-2002 2: 25 AM <i>Hỏi: Trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ có tác dụng gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ quang chiếu mọi sinh hoạt của quả địa cầu Kệ: <i>Thượng tầng thanh tịnh thâm quang chiếu Giải giới phân minh giới đạt siêu Lửa gió chuyển hóa phân diệu pháp Cùng chung xây dựng rõ chơn điều</i></p>	<p>4) Amphion Publier, 21-04-2002 3: 30 AM <i>Hỏi: Dứt khoát là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa dứt khoát là không tái phạm nữa Kệ: <i>Dứt khoát tâm tu chẳng loạn dâm Trí tâm thanh tịnh tự phân tầm Đường đi không loạn chẳng còn dâm Trí ý đầu Phật tự tiến thâm</i></p>
<p>5) Amphion Publier, 22-04-2002 10: 30 AM <i>Hỏi: Muốn được minh tâm thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn được minh tâm thì phải tự giải trừợc khí Kệ: <i>Minh tâm kiến tánh tự về nguồn Trí tỉnh tâm minh tự hiểu sông Điển giới phân minh quý tướng luôn Chuyển thâm qui tâm hướng về nguồn</i></p>	<p>6) Amphion Publier, 23-04-2002 4: 45 AM <i>Hỏi: Nguyên khí do đâu mà có?</i></p> <p>Đáp: Thừa nguyên khí do tự nhiên và hồn nhiên mà có Kệ: <i>Nguyên khí dẫn tu làm sao hiểu Làm sao hiểu được duyên tâm điều Qui nguyên thiên giác tự đạt siêu Giải tỏa phiền ưu sống mỹ miều</i></p>
<p>7) Monaco, 24-04-2002 9: 25 AM <i>Hỏi: Thương tình cứu độ lại sân si tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa thương tình cứu độ lại sân si vì bị lợi dụng quá nhiều Kệ: <i>Phân giải không tuân lệnh chẳng thông Quyết tâm chiếu độ tự phân tòng Thương yêu tha thứ vẫn tham tòng Quyết giải tâm từ minh chuyển động</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

ĐẠO TÂM :

Khi thực hiện sự thương yêu vô cùng, và các bạn đi trong cái quân bình, thiện ác các bạn minh rồi, thì nó mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong cái ác có thiện, các bạn minh rồi, thì cái luồng thanh điển trung tim bộ đầu xuất phát ra, nó hòa cảm cả càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới có đạo tâm, cứu độ người, dẫn giải cho người ta hiểu. Mình biết ăn được một bát cơm ngày nay của Thượng Đế – là ngọc điển của Thượng Đế – thì mình phải tu để hòa hợp với thanh điển, rồi mình đóng góp vô cho cả càn khôn vũ trụ, không lợi dụng cá nhân, hành trì sáng suốt để trao đổi cho những người còn yếu hèn để cho họ tiến hóa.

ĐAU KHỔ :

Người phàm thường than van là đau khổ! Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chơn lý. Chúa trong đau khổ! Phật trong đau khổ! Quan Thế Âm trong đau khổ mới có Ngài! Con người thế gian đau khổ là than! Cầu xin Trời Phật! Là vì sao? Là vì tham. Lòng tham bành trướng nhiều chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ nhiều chừng nấy, mà lòng tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ nữa! Cho nên người tu thu hẹp phạm vi không còn tham lam, kể cả sự ăn uống không có vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhứt thể, để khai triển, để hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến. Mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này nó mới có cái cơ hội tiến hóa. Cho nên mình ăn, mình có ý thức rằng mình có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, nhưng sau sự đau khổ là cái gì? Là cái sướng. Nó chuyển hóa trong cái tiểu thiên địa này, và chúng ta là người tu Pháp Lý Vô Vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó đồng tiến như Chủ Nhơn Ông, trong hạnh ngộ, để hiểu cái chơn giác của Bề Trên. Thì sau cái đau khổ này thì nó đi tới cái gì? Cái sung sướng đời đời vô tận. Còn người phàm ở thế gian, chỉ có cái tham không mà than khổ. Còn đạo, phải đi trong khổ mới đạt tới sự vĩnh cửu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn – cái chuyện thường tình không nghĩa lý gì. Chúa còn bị nạn! Phật còn bị nạn, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa.

ĐẦU THAI :

Phần hồn chúng ta là một điểm linh quang, phân ly bởi Thượng Đế, giáng xuống thế gian, khi đầu thai thì thành thai noãn, đó là Bề Trên đã quyết định rồi. Sau sự ân ái của cha mẹ, và phối hợp với thời gian của càn khôn vũ trụ, cái phần đó di chuyển và cấu tạo thành một cái cơ thai. Nó ở tần số nào, điển quang nào, đều được qui định hết. Những phần hồn nào sẽ nhập vô đó, cũng như nó vào cái lớp học, cho nên người mà phá thai sẽ bị tội. Cái thai là một cái trường học để cho phần hồn tiến hóa, cho nên chúng ta không nên phá thai khi nó đã thành tựu. Hể nó thành hình tượng rồi thì không nên phá thai. Nhưng mà phá thai thì đó là gây tội lỗi ác nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi, tại sao chúng ta không cho những phần hồn khác một cơ cấu để học hỏi, chúng ta lại trốn tránh trách nhiệm xây dựng của Thượng Đế, của càn khôn vũ trụ? Đó là chúng ta có lỗi! Cho nên các bạn phải hiểu rõ, khi đã thành thai, phải cố gắng học cái bài đó, để tiến tới, chớ không nên phá thai. Còn không thì chúng ta phải ngừa khi có thai vì sự quyết định của Bề Trên nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ, quyết định của Thượng Đế, của tình thương, của Mẹ tình thương cả thế giới, xây dựng một cơ cấu cho một linh căn xuống đây học hỏi.

THAM TIỀN

Tham tiền ăn ở khó yên
Ra vô động loạn tạo phiền tạo mê
Quên đi thực chất hương quê
Hồn tăng đau khổ, khó về đến nơi
Cần khôn tạo lập bởi Trời
Tùy duyên học hỏi tùy lời minh tâm
Bạc tiền sanh trưởng cõi âm
Ngũ hành kích động tự tâm đường đi
Khuyên người lâm lạc nghĩ suy
Tay không đã đến cũng thì về không
Chớ nên động loạn ước mong
Tiến đâu không thấy, thấy lòng loạn thêm
Cầu xin Trời Phật đêm đêm
Ban cho phước đức ấm êm cõi trần
Học bài vay trả bao lần
Khổ không thấy khổ, giữ phân tham chi?
Cảnh đời là bãi trường thi
Quán thông sẽ hiểu tự ghi tiến hoài
Cha Trời hỗ trợ hằng ngày
Giúp cho hồn tiến vui vậy cảm giao
Thế gian tạo tháp đến cao
Nơi nào cũng thế không sao đòi đòi
Có tiền tưởng cậy được Trời
Đâu dè tiền bạc là nơi thức hồn
Muru mô suy luận ác ôn
Bày ra mưu kế chẳng tồn được chi
Hiền nhân tự xét tự suy
Đời là bể khổ sớm thì thức tâm
Biết mình phân giải hát ngâm
Trời cao sống động chớ làm thế gian
Hương về thắp cảnh Thiên Đàng
Cha ban tâm đạo mở màn tự đi
Bình tâm học hỏi khắc ghi
Đường đi rõ rệt ta thì cứ đi
Ở đâu cũng pháp uy nghi
Cha ban thân pháp tùy nghi xử dùng
Chớ nên động loạn tạo khùng
Mê hồn yếu ớt khó vùng đứng lên
Phân minh tả hữu hai bên
Bên nào cũng vậy giữ nền tấn tâm
Cộng thêm nguyên lý siêu âm
Siêu nhiên hỗ trợ tự tâm đường đi

Bền tâm vững chí một khi
Nơi nào cũng vậy ta thì đạt thông
Chuyên hành khai triển một vòng
Tạo mê cũng bởi lòng vòng lối thói
Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi
Địa linh trong thức sang tôi chung lo
Chớ nên suy đoán quanh co
Tham không đặng bạc lại lo lại sầu
Học bài vay trả nhiệm mầu
Cha ban rõ rệt đôi đầu thiên cơ
Chẳng còn ảo cảnh giấc mơ
Tu không cương quyết mỗi giờ mỗi lu
Cần khôn vận chuyển lu bù
Mê lầm tự giác giải ngu giải khờ
Tu cho thanh tịnh rõ cơ
Cha Trời sắp đặt đến giờ thức tâm
Cần khôn vũ trụ nguyên âm
Giải bày mê chấp tự tâm đường đi
Bình tâm học hỏi kỳ ni
Tùy duyên độ tiến, tùy thì chuyển giao
Rõ cơ tiến hóa nhiệm mầu
Uy nghi Trời Phật tạo tàu rước con
Thực hành nguyện giữ lòng son
Pháp tràng sẵn có đường mòn cứ đi
Học rồi phải học dự thi
Tiến thân tự thức tâm thì lạc an
Thực hành huynh đệ vui bàn
Vạn linh cấu trúc chằng nằng như nhau
Xác thân kẻ trước người sau
Học bài học thức muôn màu quy nguyên
Thử lòng một chút ngã nghiêng
Như người say rượu đảo điên tại trần
Nợ vay phải trả một phần
Sanh Trụ Hoại Diệt tự lần tiến lên
Chơn tâm có sẵn móng nền
Tự mình xử dụng chẳng quên Cha Trời
Khuyên người lâm lạc ai ơi!
Tự mình thức giác đất trời cảm minh
Hòa tan Trời Phật gieo tình
Thương yêu xây dựng tự mình lấy lòng.

Montréal, 17-09-1983

Kính bái

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Ma Ha Cu Hi La

Ông Tư giảng

Là hơi điện lửa trong bản thể xác trần, để dùng thờ và soi sáng mắt. Mắt là một ngọn đèn hợp lại, khi bản thể thác, người không tu thành ma cỏ, hơi ấy hóa ra ngọn đèn ma, còn con tu thì ngọn đèn này hóa ra một hào quang, do nơi Pháp Lý Soi Hồn biến chuyển đem lên chỗ tập trung lên bộ đầu làm ra Mâu Ni Châu giúp cho con nên một Vị Phật.

• Ông Tám giảng (Hồn Ma)

Hỏi chớ chúng ta ra mồ mà xem hồn ma là cái gì? Ban đêm tối đèn vậy, các bạn ra ngồi chỗ cái đám mà đó, các bạn dòm thấy đóm, đóm đóm... nó bay như đóm đóm. Đó là cái hồn ma. Một cục đóm đóm sáng... nó bay xanh như tube néon, chút chút vậy đó. Cái đó là hồn ma, cái mà nào nó còn ở đó thì thấy nó bay ở đó, mình thấy. Tối hù là mình thấy những cái đóm đó, là cái hồn ma. Còn cái hào quang nó khác, con mắt trần trước nhiều khi cũng không thấy nữa. Người thanh nhẹ mới thấy được cái hào quang.

Li Bà Đa

Ông Tư giảng

Chữ LI BÀ ĐA là chức của nó, gốc nó là lò lửa Lư Hương trước trán con. Mỗi mỗi là điện trong mình con, được làm chức Phật Tử Li Bà Đa. Mỗi vị nào có điện là có chức phận Phật Tử, là nô lệ phụ thuộc của con, để biến hóa trực tiếp theo lệnh sai khiến của con, để thừa hành phận sự. Màu sắc điện của nó chói lọi, hào quang sáng chói, tinh xảo, xanh đỏ vàng trong Mâu Ni Châu, lờ qua lờ lại đủ ba sắc lửa điện để tiếp hào quang cho con là vị Phật Di Đà, là nghề chuyên môn của con tu hành cải hóa làm Phật, không làm ma.

Di Đà ơi! Mấy vị Phật tử này, Ma Ha Ca Diếp là màu lửa sắc vàng đỏ, Ma Ha Ca Chiên Diên là màu lửa vàng đỏ hóa ra, bay đặng, gốc nó cũng là ma, cũng biết bay thấp thấp, do nơi điện lửa Hồn Thư của nó, gọi là một vị Tà, nghĩa là không chơn chánh, điện lửa này cùng Ma Ha Cu Hi La, trong sự bay nhờ điện hơi thờ của xác do ba màu sắc nói trên.

• Ông Tám giảng (Ma Cảnh)

Có những bạn nói tôi tu tôi xuất hồn, tôi đi đây, đi đó nhưng mà có những bạn đã đi trong giới ma không hà! Rồi cứ tưởng mình đi tới Phật. Không bao giờ thấy Phật đâu! Có những người đi, mà đi không bao giờ thấy. Thấy ma thì có, nhưng mà y không biết, biến cảnh này cảnh nọ. Cho nên, đàng này kê tu trì trên trung tim bộ đầu để xuất phát đi lên, không nên nhầm lẫn ở đó. Nhiều người đã đi mười mấy năm mà tôi khuyên trở lại, không trở lại, cứ việc đi, đi ở cái giới ma mà thôi! Cái đó không có lợi lộc. Minh tu thì phải tu theo Phật, chớ tu mà đi... nó biến cảnh này cảnh nọ... không ích gì cho chính mình. Phải thức tâm trở về không. Ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Đừng có ham tôi thấy cái này cái nọ, là các bạn sẽ lạc vào trong cái cảnh ma mà không hay!

(còn tiếp)

Hồ Huệ trích

Thông Báo video Tân Niên Hạnh Ngộ và Đức Thầy thuyết giảng tại thiền viện Hai Không năm 1994

Nhân dịp đầu Xuân, ban kỹ thuật xin mời quý vị coi lại những đoạn video do Đức Thầy yêu quý của chúng ta đã nhắn nhủ:

“Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua”

“Khổ khổ khổ mới gần biên giới Phật Pháp”

“Phải niệm Phật thường xuyên để giải trược”

“Trong giờ thiền lấy lại những gì đã mất”

“Quên nhớ một lúc mới là Quán Thông”

Và còn rất nhiều những lời Đức Thầy đã nhắn nhủ.

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=660&Itemid=210

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=211

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=144

Kính mời

Ban kỹ thuật

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ

TRUNG TÂM VÔ VI
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ
5909 Woodcutter Way
Columbia, MD. 21044
Tel: 410-740-1072
Email: voviwashingtondc@yahoo.com
Web: www.vovimeditations.org

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

KÍNH BIỂU ĐẦU NĂM
Nhâm Thìn 2012

Kính Chào quý bạn ,

Duyên lành tái ngộ.

Đầu năm mới ,Chúng tôi xin được Kính Chúc toàn thể bạn đạo Vô Vi được nhiều sức khỏe,Vạn sự may mắn,Tu hành tinh tấn.

Đã từ lâu chúng ta ít quan tâm đến nhạc tâm linh. Đem nhạc vào đời là một chương trình hợp lý ,thông minh ,thích hợp với lòng người Việt Nam. Năm mới,chúng ta hãy để lòng mình lắng đọng vào những giòng nhạc tâm cổ truyền thống dân tộc , chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ,yêu đời hơn.

Chào đón Xuân Di Lặc 2012 .

Chương trình đặc biệt lần này, chúng tôi hân hoan được **Kính Biểu** đến quý bạn những bông hồng văn nghệ Vô Vi ,một kho tàng văn hóa nghệ thuật Thiền Ca của người Việt Nam. Chúng tôi cũng chân thành

cảm tạ những tác giả ,tác phẩm , đã đem Thiên Ca vào âm nhạc,làm phong phú tài liệu cho pháp Tu Thiên Đồi Đạo Song Tu.

Mời quý bạn thưởng thức một chương trình Thiên Ca Vô Vi đặc biệt của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp :

BĂNG TÂN CỔ NHẠC Gia Đình Thiên Tạo thực hiện

A - DVD

- 1- Ông Tám Làng Quê (từng cải lương : 1 DVD và 2 CD)
- 2- Như Núi Thái Sơn (từng cải lương)
- 3- Bông Hồng Tặng Cha (từng cải lương)
- 4- Tình Thương Vô Tận (Karaoke)
- 5- Tình Thương Bất Diệt (Karaoke)
- 6- Hội Tụ Vinh Quang (Karaoke)
- 7- Kỷ Nguyên Di Lặc (Karaoke)
- 8- Cổ Nhạc Hồ Quảng (Karaoke)
- 9- Duyên Hạnh Ngộ (Karaoke)
- 10-Đời Đạo Phân Minh (Karaoke)
- 11-Ngõ Sáng Về Quê (Karaoke)
- 12-Hồi Sinh Sum Vầy (Karaoke)
- 13-Nhớ Ôn Thầy (Karaoke)
- 14-Nhớ Ôn Đức Thầy Vĩ Kiên (Karaoke)
- 17- Nguyên Lý Tu Học (Karaoke)
- 18- Đạo Tâm (Karaoke)
- 19- Thuyền Về Bến Giác (Karaoke)
- 20- Qui Thức (Karaoke)

B- CD

- 1- Uống Nước nhớ Nguồn
- 2- Kết Chặt Thiên Sen
- 3- Từ Bi Nhiệm Màu
- 4- Đường Về Tịnh Độ
- 5- Tiếng Trống Xây Dựng
- 6- Nhiệm Màu Khai Minh
- 7- Giải Thông Đời Đạo
- 8- Đời Đạo Phân Minh
- 9- Rõ Ôn Cha Hiền
- 10- Thập Sáng Tâm Linh
- 11- Đường Về Quê Ngoại
- 12- Cảm Minh Tình Mẹ
- 13- Tình Thâm Bạn Đạo
- 14- Vương Hạnh Trổ Hoa
- 15- Á Âu Tương Hội
- 16- Tình Thương Vô Tận
- 17- Nguyên Lý Tu Học
- 18- Vu Lan Nhớ Mẹ
- 19- Tưởng Nhớ Thầy

20- Đâu là Hạnh Phúc

21- Ngõ Sáng Về Quê

C- Nhạc do Mai An thực hiện (CD)

- 1- Xứ Tôi
- 2- Tình Đạo
- 3- Xuân Di Lặc
- 4- Dâng lên Thầy
- 5- Tình trời tận độ
- 6- Nỗi Lòng Du Tử
- 7- Mẹ hiền yêu dấu
- 8- Nhớ thương Thầy
- 9- Tha thứ và thương yêu

D - Nhạc do Nguyễn thanh Bá thực hiện

- 1- Tô Lục Chuốc Hồng (DVD)

E- Nhạc do Đỗ văn NghiêN thực Hiện

- 1- Đường đi thật (CD)

F- Nhạc do Quách Vĩnh Thiện thực hiện

- 1- Lục Căn Lục Trần (CD)
- 2- Thiên Địa Nhân (2 CD)
- 3- Giáng Trần (CD)
- 4- Trần Gian (CD)

G- Đại Nhạc Hội Thiên Ca Vô Vi :

- 1- Thiên Ca “ Tiếng Trống Dựng Xây “ :
(3 DVD + 1 Karaoke + 1 CD)
- 2- Thiên Ca “ Tiếng Trống Đại Đồng “ (2 DVD + 1 Karaoke)
- 3- Thiên Ca “ Tiếng Trống Quy Nguyên “ (2 DVD)
- 4- Thiên Ca “ Khí Giới Tình Thương “ :
(1 DVD + 1 Karaoke + 1 CD)
- 5- Thiên Ca “ Hồi Sinh Sum Vầy “ : (1 DVD + 1 CD)
- 6- Thiên Ca “ Hội Tụ Vinh Quang “ (2 DVD + 1 CD)
- 7- Thiên Ca “ Chèo Thuyền Qua Sông “ (1 Karaoke)
- 8- Thiên Ca “ Kỳ Nguyên Di Lặc “ (1 Karaoke)
- 9- Thiên Ca Frankfurt Germany (2 DVD)
- 10- Thiên Ca Duyên Lành Tự Thức (Montreal) (2 DVD)
- 11- Thiên Ca Paris (2 DVD)
- 12- Thiên Ca Sứ Giả Hòa Bình (WashingtonDC) (2 DVD)
- 13- Thiên Ca Sư Giả Hòa Bình (Autralia) (1 DVD)
- 14- Thiên Ca Dũng Hành (2 DVD)
- 15- Thiên Ca Duyên Lành (2 DVD)
- 16- Thiên ca Anh và Tôi (2 DVD + 1 CD)

H - Thiên Ca Vô Vi (CD):

- 1- Tình Yêu Siêu Thoát (Cổ Nhạc)
- 2- Nhớ Mẹ (Dân Ca)

- (Soạn nhạc : Phạm Đức Thành)
- 3- Đường Về Thiên Thai
(Soạn Nhạc : Trầm Tử Thiêng và Duy Khánh)
- 4- Dấu Kỷ Niệm
(Soạn Nhạc : Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Trần Trịnh, Nhật Ngân và Chí Tâm)
- 5- Khúc Nhạc Không Gian
(Soạn Nhạc : Phạm Duy)
- 6- Lý Tình Thương (Dân Ca)
(Soạn Nhạc : Phạm Đức Thành)
- 7- Hãy Nhắc Cho Nhau
(Soạn nhạc : Phạm Đức Thành)
- 8- Kiếp Người (Soạn Nhạc : Lương Quốc Định)
- 9- Chung Sống Hòa Bình (Thiếu Nhi Đức Quốc)
(Soạn Nhạc : Lương Quốc Định)
- 10- Hồn Thiên (Soạn Nhạc: Phạm Duy)

I - Văn Nghệ Đặc Biệt :

- 1- Cảm Tưởng (DVD)
(Nhạc Sĩ Hoàng thi Thơ cảm tưởng về Thiên Ca Vô Vi)
- 2- Thiên Ca Vô Vi trong Âm Nhạc (Trường Kỳ) (2 CD)
- 3- Nhạc Thiên Ca Chọn lọc (36 bài Thiên Ca – MP3)
- 4- Thiên Ca Vô Vi : Chúc Mừng Năm Mới (DVD)
- 5- Thiên Ca Vô Vi : Cung Chúc Tân Xuân (DVD)
- 6- Thiên Ca Nhạc Tuyển : Kỷ Nguyên Di Lặc (CD)
- 7- Thiên Ca Nhạc Tuyển : Quý Yêu Thầy (CD)

J - Thiên Ca Vô Vi Việt Nam :

- 1- Bài ca Tiền Thầy (CD)
- 2- Thiên Ca Vô Vi Tuyển Tập 1 (MP3)
- 3- Thiên Ca Vô Vi Tuyển Tập 2 (MP3)
- 4- Khai Tâm Linh Tôi (3 CD Cổ Nhạc)
- 5- Mừng Thầy Về Việt Nam (CD)
- 6- Đòi Đạo Song Tu (2 CD Cổ Nhạc)
- 7- Hoa Vô Vi (2 CD)
- 8- Cây Tình Thương (2 CD Nhạc Dân ca)

Thân mến hẹn gặp lại nhau trong lần Kính Biểu kế tiếp với những Băng giảng đặc biệt của Đức Thầy .

Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình

Kính bái
Võ Quang

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin cầu nguyện cho Bà Lê Thị Hương (tên thường gọi Dung Gia Long) sanh ngày 03/01 năm Ất Hợi từ trần ngày mùng 5 tháng Giêng năm Nhâm Thìn lúc 23g hưởng dương 77 tuổi, hoá táng tại Đài hoá táng Bình Dương.

Phan Thị Thìn đại diện gia đình xin cảm ơn qui bạn đạo.

2) Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Từ Văn Chính là anh của bạn đạo Từ Thị Ngọc Dung (Bình Dương Việt Nam) vừa mới từ trần vào lúc 0g10 phút ngày mùng 8 tháng 1 năm Nhâm Thìn hưởng thọ 58 tuổi được siêu sinh Tịnh Độ. Xin chân thành cảm ơn.

Gia đình trân trọng kính báo.

THƠ BẠN ĐẠO

NGUYỄN LÝ KINH KỆ

Ta tu phải hiểu rành nguyên lý
Kinh kệ khai thông tiếp chuyển khí
Chuyển chạy huyết thông trong bản thể
Là tiểu thiên địa ta chủ trị
Phải tu hành đúng rõ đường đi
Soi hồn làm pháp luân kiên trì
Vun bồi kinh kệ phân hành đúng
Kinh là khai mở để chủ trị
Nội tâm nội thức đạt quán bình
Tiểu thiên tiến hoá thông nguyên lý
Nghe qua phân tích tự khai thông
Rõ pháp Soi Hồn quá diệu kỳ
Khai mới thân kinh thiên hội sáng
Nhiên điển mở đường cho nguyên khí
Nguyên linh tiến hoá trụ trung tim
Lực lượng đủ đầy nhẹ xuất đi.
Minh Thạnh (Thiên viện Tâm Linh Tự Cứu) 18.12.11

VĂN MINH A DI ĐÀ

Siêu văn minh những ai tham dự
Tham gia cơ hội người chọn tu
Siêu là cấp bách không trì trệ
Đã có từ lâu chỉ thiếu tu
Như thị ngã văn : siêu văn minh
Nói, nháy mắt, nghe đã tiếp thu
Thượng trung hạ hợp nhất quy hội
Tu thực hành tu niệm lục tự
Thường chuyển pháp luân thanh lọc ra
Trược thành thanh nhẹ sáng tâm mù
Quy về thanh tịnh hồi quê cũ
Thực hành xuyên suốt via hồn du
Vô vi siêu diệu không mà có
Của thiên trả địa rõ chọn, hư
May mắn cuối ngươn ngộ pháp thiên
Hoá hiện giác thức tam công đủ.
Minh Thạnh (Thiên viện Tâm Linh Tự Cứu) 23.12.11

XUÂN KHAI BÚT

Khai bút đầu xuân thanh ý chúc
Bá gia trăm họ bạn bè thương
Thìn niên năm mới xuân như hưởng
Đời đạo song tu nhớ tựa nương.
Pháp định vô vi tâm tịnh hướng
Hồn nhiên vui vẻ chúc tình thương
Tân thư thanh điển trung dung đạo
Tri mẫn sen khai vô tự phương.
Cà Mau, 31-01-2012
Văn Phong

CHỨC THĂNG HOA

Xuân vui hạnh ngộ phúc chan hòa
Thanh ý tâm ta tánh độ tha
Quanh quần sâu xa đạo đạo tá
Phèn khua kèn thổi trống thanh hoa.
Xuân vui tâm trí ngàn lời tả
Đời đạo song tu ý mẫn mà
Chút chút ta ta khơi chắm điển
Hội tình thanh ngộ chúc thăng hoa.
Cà Mau, 31-01-2012
Văn Phong

XUÂN Ý THỨC

Hồn nhiên chỉ thoáng bao ngày xuân
Thanh tươi tận hưởng phúc chan hòa
Tích tắc trôi qua rồi lại tới
Nghiep thời dẫn độ giải thân ta.
Có đời mới đạo tường như tấu
Pháp nguyện vô vi ý định đâu?
Khai mở thiên tình tri trí thức!
Quân bình ẩn khúc nghiệm tâm tâu.
Cà Mau, 31-01-2012
Văn Phong